

Isang maliit na salita na may maraming Kapangyarihan - MAGTANONG !!

Pebrero 2020

"Sa palagay ko ito ang tamang balbula - marahil ay dapat kong tanungin ang nakatataas na opereytor. Hindi, siya ay abala, sigurado ako na tama ito."

"Sigurado ako na tama ang pagkalkula na ito, ngunit kung magtatanong ako, magmukha akong tanga. Ipagpapatuloy ko ito."

"Ang numero ng ID sa instrumento na ito ay mahirap basahin. Tiyak na ito ang tama; Aalisin ko ito sa linya para sa pagkakalibrate. Sasabihin sa akin ng panel operator kung mali ito."



Paano and isa
Magpasya?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng "iniisip" at kung ano ang "nalalaman natin?" - MARAMI!! Ang ginagawa natin ay batay sa ating karanasan (mabuti o masama), at kung ano ang naaalala nating tama. Nangangahulugan ito na may isang makatuwirang pagkakataon na maaaring mali ang ating pagkilos. Ang pag-alam ay nangangahulugang kumikilos sa kung ano ang natutukoy na tama batay sa tumpak na impormasyon at pamamaraan. At tamang pag-iisip, hindi hinulaan o pagpapalagay. Mas mainam na antalahin ang operasyon at kumpirmahin kung ano ang tama sa halip na magpatuloy at magkaroon ng sira, magpaagos, o mas masahol pa.

Ang CSB (Ulat Hindi. 2016-02-I-LA, at isang video) ay nagsuri ng sunog kasunod ng pagpapakawala ng isobutene na kemikal sa pagtatangkang pagkumpuni ng isang balbula; hindi alam ng mga opereytor ang tiyak na pamamaraan para sa balbula na iyon at hindi isinaalang-alang ang mga posibleng panganib. Hindi "alam" ng mga opereytor.

Alam mo ba?

- Ang mga pagpapatakbo ng kemikal na planta ay nangangailangan ng isang mataas na antas ng disiplina sa pagpapatakbo - ginagawa ang tamang bagay sa tamang paraan sa lahat ng oras.
- Ang industriya ay lumipat na sa nakakompyuter na pangunahing sistema ng kontrol; ngunit ito ay ginagawang mas mahalaga na malaman ng mga tao na ang kanilang ginagawa ay tama.
- Hindi mahalaga kung anong trabaho ang iyong ginagawa, mahalaga ang paggawa nito ng tama. Ang ilang mga pagkakamali ay mas halata kaysa sa iba. Kung ang isang pagkakamali ay hindi gaanong halata o walang agarang mga kahihinatnan, maaaring tumagal ng ilang sandali bago ito natuklasan alinman sa pamamagitan ng pagmamasid o sa paglihis ng proseso.

Ano ang puwede mong gawin?

- Kung hindi mo alam, kung nagdududa ka, magtanong ka lang! Ang magmukhang tanga ay hindi gaanong kasalanan kaysa ikaw ay maging sanhi ng isang aksidente. Ang iyong katanungan ay maaaring makagawa ng mga benepisyo sa iba sa pamamagitan ng pagsusuri ng pagsasanay o muling pagtatasa ng problema na iyong tinanong.
- Ipagbigay-alam sa iyong sarili ang tungkol sa lahat ng mga pamamaraan na makaapekto sa iyong trabaho at sundin ang mga ito. Kung nakakita ka ng mga pagkakasalungatan, tandaan ang unang punto sa itaas.
- Igalang ang payo ng mga nakatataas kung saan maaari kang mali - ito ay tulong, hindi isang insulto. At kapag nakita mo ang iba na magkamali, tanungin mo rin sila kung sigurado silang ang ginagawa nila ay tama.

Ang tanging "HANGAL" na tanong ay ang hindi pa tinanong

©AIChE 2019. Nakalaan ang lahat ng karapatan. Pagpaparami na hindi komersyal, layuning pang-edukasyon ay hinihikayat. Gayunpaman, ang pagpaparami pang komersyal na walang nakasulat na pahintulot galing AIChE ay mahigpit na ipinagbabawal. Makipagugnayan sa amin sa ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.